

ชื่อหน่วยงาน	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ชื่อตัวชี้วัด 1.22	ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับการประเมิน	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
คำนิยาม	<p>1. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานตามกฎหมายอื่น โดยนำประเด็นงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขไปร่วมขับเคลื่อนจนเกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ</p> <p>2. คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</p> <p>3. พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560</p> <p>4. การขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดจนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้</p> <p>พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none">- มีการทบทวนประเมินสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หรือรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการบ่งชี้สภาพปัญหา สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการตามกฎหมายอื่น- มีการเสนอประเด็นเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข <p>พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี- มีแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด- ในจังหวัดมีโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 โครงการ <p>พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560</p> <ul style="list-style-type: none">- มีรายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ของจังหวัดซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (ระบุรายชื่อและเบอร์โทรติดต่อ)- มีการจัดระบบการเฝ้าระวังเชิงรุกในระดับพื้นที่ของจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี พร้อมส่งแบบรายงาน

<p>วิธีการจัดเก็บข้อมูล</p>	<p>1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ศูนย์อนามัยเป็นรายเดือน</p> <p>2. ศูนย์อนามัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตและจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และสำนักส่งเสริมสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>3. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และสำนักส่งเสริมสุขภาพวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560</p> <p>4. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขับเคลื่อนกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ของระดับประเทศ จัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ รายเดือน</p>		
<p>แหล่งข้อมูล</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์อนามัย, สำนักอนามัยเจริญพันธุ์, สำนักส่งเสริมสุขภาพ</p>		
<p>รายการข้อมูล 1</p>	<p>A = จำนวนจังหวัดที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>		
<p>รายการข้อมูล 2</p>	<p>B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด)</p>		
<p>สูตรคำนวณตัวชี้วัด</p>	<p>$(A/B) \times 100$</p>		
<p>ระยะเวลาประเมินผล</p>	<p>รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)</p>		
<p>เกณฑ์การประเมิน :</p>			
<p>รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)</p>			
<p>ระดับ</p>	<p>เกณฑ์การให้คะแนน</p>	<p>คะแนน</p>	<p>แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน</p>
<p>1</p>	<p>Assessment</p> <p>1.1 มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย</p> <p>- มีข้อมูล สถานการณ์การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</p> <p>1.2 มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย</p> <p>- มีองค์ความรู้ ผลการวิจัย/R2R/KM ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</p>	<p>1</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>1. มีรายการข้อมูล (0.25)</p> <p><u>พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</u></p> <p>- ทะเบียนผู้ประสานงานของศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรุงเทพมหานคร</p> <p>- ข้อมูลสถานการณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านกลไกคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร</p> <p>- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. มีความรู้ (0.25)</p> <p><u>พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</u></p> <p>- ข้อมูลการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และประเด็นวิชาการที่</p>

			<p>เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลการจัดทำหนังสือ คู่มือ แนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - ข้อมูลงานวิจัย หรือ KM ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	<p>1.3 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ที่สามารถนำไปกำหนดนโยบาย และมาตรการในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย และสามารถบ่งชี้ประเด็นที่ควรสร้างความรอบรู้ด้านกฎหมายของกรมอนามัยให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 	0.5	<p>3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ (0.5) พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้และสถานการณ์การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
2	<p>Advocacy / Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Assessment)</p> <p>2.1 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 <p>2.2 จัดทำสื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีสื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 	1	
	<p>2.1 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 <p>2.2 จัดทำสื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีสื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 	0.5	<p>1. มีข้อเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ (0.5) พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างน้อย ๑ ประเด็นจากประเด็นที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรการ สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	<p>2.3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และสื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยทุกฉบับมีความสอดคล้องกับระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อเสนอเชิงนโยบายที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับบทบาท Policy advisor/ Policy maker (0.16 คะแนน) - มาตรการที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับบทบาท Researcher/ Innovator/ Facilitator (0.16 คะแนน) - สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้ที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับ 	0.5	<p>2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป* (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และสื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้ต่อระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป

	บทบาท Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger (0.18 คะแนน)		
3	Management and Governance	1	
	3.1 มีแผนในการดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ (0.1 คะแนน)	0.2	1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2) <u>พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</u> - มีแผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - มีแผนเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	3.2 มีแผนในการเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายของกรมอนามัยให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ (0.1 คะแนน)		
	3.3 การดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย รวมทั้งการเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - มีผลการดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการ และผลการเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	0.3	2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3) <u>พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</u> - รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการ และผลการเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	3.4 จัดทำรายงานการดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการในการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย และการเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้ โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	0.5	3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5) - นำรายงานผลการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการ และผลการเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้ ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยทั้ง 3 ฉบับ อัปเดตขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ทุกเดือน
4	Output ผลผลิตกระบวนการตาม	1	
	4.1 การดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ที่มีผลผลิตครบตามจำนวนข้อเสนอนโยบาย - การดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์	0.25	1. มีผลผลิตครบตามจำนวนข้อเสนอนโยบาย (0.25) 2. มีผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (0.5) 3. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน และเป็นไปตามมาตรฐาน RRHL (ถ้ามี) (0.25)

	<p>ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผ่านกลไกคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผลผลิตครบตามจำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย</p> <p>4.2 การดำเนินการตามมาตรการในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่มีผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการตามมาตรการในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผ่านกลไกคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผลผลิตครบตามมาตรการที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน <p>4.3 สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายของกรมอนามัยให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องมีผลผลิตครบตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในแผนการเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผลผลิตของการเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ผ่านกลไกคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครครบตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในแผนการเผยแพร่ 	<p>0.5</p> <p>0.25</p>	<p><u>พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการวิเคราะห์ผลผลิตจากการดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	<p>ทุกหน่วยงานที่ Joint KPI</p> <p>มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา</p> <p>ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก จังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้ร้อยละ 10 - ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง จังหวัดมีการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขผ่านกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานได้ร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง จังหวัดมีการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

